

ปีที่ 35 ฉบับที่ 12333 วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558 หน้า 19

เอสจีเอส ร่วมใจ รักโลก รักพลังงาน

เป็นที่รู้กันว่า “ไฟฟ้า” เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในปัจจุบันแหล่งพลังงานหลักของประเทศที่นำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ามาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil) ได้แก่ ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดและลดน้อยลงเรื่อยๆ ประกอบกับโครงข่ายการให้บริการไฟฟ้าของภาครัฐ มีข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ต้องใช้เงินทุนสูง ส่งผลให้การขยายพื้นที่ให้บริการเป็นไปอย่างจำกัดไม่ครอบคลุม ทำให้หลายพื้นที่ขาดแคลนหรือไม่มีไฟฟ้าใช้ การจัดหาพลังงานทดแทนจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ห่างไกล พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมสำหรับใช้ในชุมชนหรือครัวเรือน ในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อพลังงาน โซลาร์ (Solar Energy) มีการพัฒนาประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ขั้นตอนการติดตั้งและการทำงานไม่ยุ่งยาก ประกอบกับประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ได้รับแสงแดดที่มีความเข้มข้นเพียงพอ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอดปี ทำให้ชุมชนสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลได้เป็นอย่างดี บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การตรวจสอบ การทดสอบ การพิสูจน์สินค้า และการรับรองระบบระดับโลก จึงได้ริเริ่มโครงการ “เอสจีเอส ร่วมใจ รักโลก รักพลังงาน” ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์พลังงาน ที่บริษัทจัดทำขึ้น ภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทเอสจีเอส โดยมีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ตลอดจนสร้างเสริมความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน โดยล่าสุด บริษัทได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในชนบท เป็นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะ



ในเรื่องการทำระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) โดยนำร่องที่โรงเรียนบ้านห้วยกบ อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี

สมปอง กันยาพรเจริญ สมาชิก อบต.หมู่ 4 ผู้แทนโรงเรียนบ้านห้วยกบ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านห้วยกบ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณป่าและภูเขา คือ ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ฤดูฝนมีฝนตกชุก และตกเป็นเวลานาน ขาดแคลนด้านสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำประปา การทำกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน รู้เรื่องการทำพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ การสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ นำมาใช้ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการสอนทำน้ายาล้างจานจากมะกรูด และการทำตุ๊กตาการบูร ที่นักเรียนและ

ชาวบ้านยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย ด้าน สมปอง เกียรติพร ผู้จัดการทั่วไปแผนกบริการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า งาน CSR ของบริษัทในอนาคตเราจะดำเนินกิจกรรมด้าน CSR กับสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ โดยกิจกรรมที่จะเข้าไปทำให้สถาบันการศึกษาเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการ โดยกิจกรรมจะต้องเน้นถึงความยั่งยืน และโรงเรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ กิจกรรมในวันนี้ ทีมผู้บริหาร นำโดย พันธนา ปรีชาเลิศศิลป์ กรรมการฝ่ายการเงิน ได้พาทีมพนักงานจิตอาสา มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกบ และชาวบ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ของพนักงานที่สอดคล้องกับนโยบายเรื่อง CSR ของบริษัทที่ทำให้พนักงานมีส่วนร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง

